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ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา 

 
 

 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ขึ้นบัลลังกแ์ละได้อนุญาตให้สมาชิกฯ ปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด  
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ ในประเด็นต่าง ๆ คือ ปัญหากระแสไฟฟ้าตก
ขอให้แก้ไขกระแสไฟฟ้าจาก ๒ เฟส เป็น ๓ เฟส ปัญหาผักตบชวาบริเวณเขื่อนบางปะกงทำให้เกิดเป็นปัญหา
ขัดขวางการสัญจรไปมาของประชาชน ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด  ขอให้มีการนำเยาวชนไปบำบัด 
การติดยาเสพติดและบูรณาการทุกภาคส่วนในการการแก้ไขปัญหานี้ เรื่องโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำในอำเภอ
บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ขอให้กรมชลประทานดำเนินการแก้ไขเพ่ือเพ่ิมปริมาณการกักเก็บน้ำ ปัญหาน้ำประปา 
ไม่สะอาด น้ำประปาปริมาณไหลน้อย ปัญหาท่อน้ำประปาอุดตัน ปัญหาถนนชำรุดทรุดโทรมผิวจราจรหมดสภาพ 
การใช้งาน เรื่องสุขอนามัยของผู้อพยพหนีภัยจากสงครามเข้ามาพักอาศัยลี้ภัยในบริเวณชายแดนประเทศไทย  
เรื่องประชาชนขอขยายเขตไฟฟ้าล่าช้า ปัญหาน้ำมันดีเซลและเบนซินมีราคาสูงประชาชนได้รับความเดือดร้อน
ทำให้ค่าครองชีพสูงขึ ้น ขอให้แก้ไขโดยให้ลดราคาน้ำมัน ปัญหาประชาชนขอขยายเขตน้ำประปาล่าช้า  
ปัญหาขาดไฟฟ้าส่องสว่างริมถนน เรื่องอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในชายแดนไทย 
ด้านจังหวัดนราธิวาส ปัญหาราคายางพาราตกต่ำขอให้แก้ไขโดยเร่งด่วน ปัญหาการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ 
ปัญหากองทุนหมู่บ้าน ปัญหาการใช้แหล่งน้ำธรรมชาติที่น้ำแห้งแล้งทำให้ขาดน้ำอุปโภคบริโภค ขอให้แก้ไข 
โดยให้มีน้ำประปาใช้แทนการใช้แหล่งน้ำจากธรรมชาติ ปัญหาการขยายถนนจาก ๒ เลนเป็น ๔ เลนเพื่อความ
สะดวกในการสัญจรของประชาชน ปัญหาช้างป่าเข้ามาทำลายพื้นที่สวนทุเรียนและพืชผลไม้ในบริเวณสวน 
ปัญหาการก่อสร้างอควาเรียมจังหวัดสงขลา ปัญหาน้ำท่วมขัง ปัญหาการทำประมงของชาวประมงพื้นบ้าน 
และประมงพาณิชย์ ปัญหาการก่อสร้างถนนที่ไม่เสร็จตามสัญญาได้มีการขอขยายระยะเวลาก่อสร้างไปแล้ว  
แต่การก่อสร้างยังไม่เสร็จ ปัญหาฝุ่นละอองจากการก่อสร้างถนน ปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำในการประกอบอาชีพ 
เกษตรกรรม ปัญหาการขาดแคลนฝายทดน้ำเพื่อใช้ในการกักเก็บน้ำในฤดูแล้ง ปัญหาดินบริเวณตลิ่งน้ำถล่ม 
ปัญหาพายุโซนร้อนทำให้น้ำท่วมฉับพลันประชาชนเดือดร้อนเนื ่องจากที่อยู ่อาศัย พืชผลทางการเกษตร  
และสัตว์เลี้ยงได้รับความเสียหาย ปัญหาสายไฟฟ้าถูกลักลอบตัดสายไฟฟ้า ปัญหาเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
วาตภัยและอุทกภัย ได้รับเงินล่าช้า ปัญหาขาดแคลนน้ำบาดาลใช้ในการอุปโภคบริโภค ปัญหาโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพประจำตำบลขาดแคลนและอยู่ห่างไกลจากที่อยู่อาศัยของประชาชน ปัญหาขาดแคลนรถโดยสารประจำทาง  
ปัญหาน้ำจากรถขนขยะที่ไหลลงบนพ้ืนถนนส่งกลิ่นเหม็นทำให้แพร่เชื้อโรคและรบกวนประชาชน ปัญหาการพัฒนา 

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีท่ี ๑ 

ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งท่ีหนึ่ง) 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

 

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  



๒ 
 

แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับจากสะพานยกระดับลาดกระบังถล่ม 
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเข้าไปดูแลและรับผิดชอบล่าช้า ฯลฯ โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง  
ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที ่
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของท่ีประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ กระทู้ถาม        (ไม่มี) 
 
 
 

 ๑. คำสั ่งศาลรัฐธรรมนูญ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นายพิธา  ลิ้มเจริญรัตน์  
สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๓) หรือไม่ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่ง
รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย และมีคำสั่งให ้นายพิธา  ลิ้มเจริญรัตน์ หยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย ดังนั้น ปัจจุบันมีสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเท่าท่ีมีอยู่และปฏิบัติหน้าที่ได้ จำนวน ๔๙๙ คน 

ที่ประชุมรับทราบ ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ 

 ๒. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดโครงการสัมมนา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับการสนับสนุนการดำเนินงาน
และการให้บริการแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ นาฬิกา  
ณ ชั้น บี ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

ทีป่ระชุมรับทราบ 

 ๓. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ นายบุญสงค์   
ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางมารศรี  ใจรังสี และนางสาวจีระภา  บุญรัตน์ รองเลขาธิการ 
สำนักงานประกันสังคม และผู้แทนจากสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๑ 
 สมาชิกฯ อภิปรายในประเด็น การเบิกจ่ายเงินประกันสังคมมีหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอย่างไร 
คณะกรรมการประกันสังคมชุดปัจจุบันมาจากการแต่งตั้งของ คสช. เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เห็นว่าชุดเก่า
มีการเลือกตั้งโดยเป็นตัวแทนของสหภาพแรงงาน ผ่านการเลือกตั้งของสหภาพแรงงาน การยกเลิกคณะกรรมการ 
ชุดเก่าแล้ว มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ (ชุดใหม่) จึงต้องการให้มีการเลือกตั้งเหมือนคณะกรรมการ (ชุดเดิม) 
ควรเป็นตัวแทนจากลูกจ้างและนายจ้าง โดยมีสัดส่วนที่เป็นธรรม ซึ่งผู้ประกันสังคมไม่สามารถตรวจสอบหรือ
เข้าถึงได้ยากมาก เรื่องการส่งบัญชีของสำนักงานประกันสังคมให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีการดำเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 



๓ 
 

ส่งบัญชีให้ตรวจสอบอย่างไร ประเด็นเรื ่องหนี้สูญ จากอดีตถึงปัจจุบันเรื ่องหนี้สูญได้มีสถิติเพิ ่มขึ้นทุกปี  
กรณีนายจ้างไม่สามารถจ่ายเงินให้แก่กองทุนประกันสังคม ควรมีมาตรการดำเนินการลงโทษหรือสามารถ
ดำเนินการติดตามหนี้สูญกลับคืนแก่กองทุนประกันสังคม และต้องไม่ให้ เงินสูญ ช่วงการระบาดของโควิด ๑๙ 
(COVID–19) ควรนำเงินกองทุนประกันสังคมไปจ่ายแก่ผู้ประกันสังคมให้เกิดความเป็นธรรม เนื่องจากนายจ้าง
ไม่สามารถจ่ายเงินค่าตอบแทน เพื่อไม่ให้ผู้ประกันสังคมได้รับความเดือดร้อน เรื่องการรักษาพยาบาลของ 
ผู้ประกันสังคม ควรมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากได้รับทราบว่าเมื่อผู้ประกันตนได้ไปรักษาพยาบาล 
ในบางพ้ืนที่มีเพียงโรงพยาบาลเดียวและมีการแออัดของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ผู้ประกันตนไม่ได้รับความสะดวก 
ในการเข้ารักษาพยาบาลและบางโรงพยาบาลที่เข้าทำการรักษาพยาบาลมีคุณภาพบริการไม่ดี ทั้งนี้ ได้มีกรณี
ผู้ประกันตนได้ออกเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อนแล้วนำใบเสร็จมาเบิกในภายหลังทำให้เป็นภาระแก่ผู้ประกันตน
ที่ต้องลางานและรายได้จากการทำงานลดลง สำนักงานประกันสังคมต้องตรวจสอบและหากผู้ประกันตน 
ประสบปัญหาต้องหาทางแก้ไข ได้มีผลการวิเคราะห์ว่ากองทุนประกันสังคมระยะยาวอาจจะประสบปัญหา
ล้มละลายได้ กองทุนประกันสังคมควรมีแนวทาง เช่น นำผู้ใช้แรงงานนอกระบบเข้ามาเป็นแรงงานในระบบ  
และนำเข้าสู่ระบบประกันสังคมที่สามารถทำให้มีจำนวนผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น ในอนาคตจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
ส่งผลให้ต่อไปการเกิดของประชากรจะน้อยลงและจะมีผู้ใช้แรงงานลดน้อยลง ประเด็นกองทุนป ระกันสังคม
และกองทุนเงินทดแทน ต้องมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน รวมทั้ง 
การลงทุนต่าง ๆ เช่น การซื้อหุ้นจากสถาบันการเงินและการซื้อพันธบัตรรัฐบาลเป็นต้นต้องมีการชี้แจงรายละเอียด 
แสดงผลตอบแทนว่าลงทุนไปได้รับผลตอบแทนเท่าไร คุ้มค่าแก่การลงทุนหรือไม่ เป็นต้น 
 นายบุญสงค์  ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า กำหนดการเลือกตั้ง 
คณะกรรมการประกันสังคม (ชุดใหม่) ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งจะเลือกตั้งตัวแทนจากผู้ประกันตนและ
ตัวแทนจากนายจ้าง ฝ่ายละ ๗ คน เรื่องการลงทุนสำนักงานประกันสังคมมีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
กลั่นกรอง เพื่อพิจารณาความเสี่ยงก่อนที่จะผ่านได้จะมีการพิจารณาถึงการนำเงินไปลงทุนให้คุ้มค่าโดยมีหลักการ 
และหลักเกณฑ์การพิจารณาก่อนที่จะมีความเห็นให้ลงทุนได้ ซึ่งในการลงทุนที่ผ่านมาจะได้รับกำไรมากกว่าขาดทุน  
เรื่องการใช้เงินของกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายมีสิทธิใช้ได้จำนวน ๑๐ เปอร์เซ็นต์ หากแต่ใช้เงินของ
กองทุนประกันสังคมจำนวน ๒ เปอร์เซ็นต์ การใช้เงินจำนวน ๑๐ เปอร์เซ็นต์มีการพิจารณาตัดสินใจในการใช้เงิน
ดังกล่าวตามลำดับขั้น โดยสำนักงานประกันสังคมพิจารณาการใช้เงินฯ ตามระบบตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง  
เรื่องการรายงานการเงินของสำนักงานประกันสังคมได้มีการนำเสนอต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่มีการค้าง
รายงานแต่อย่างใด และหากรายงานมีการเบิกจ่ายผิดหลักเกณฑ์ ซึ่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจะได้แจ้งให้
ทราบผลต่อไป เรื่องการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคมได้มีการตรวจสอบถึงคุณภาพ  
การให้บริการของสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้มีการยกเลิกโรงพยาบาลไปแล้ว
จำนวน ๑ โรงพยาบาล เนื่องจากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วไม่ได้คุณภาพ หากผู้ประกันตนได้รับการให้บริการ
จากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลไม่เป็นที่พึงพอใจหรือขาดคุณภาพสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อสำนักงาน
ประกันสังคมจะได้ดำเนินการยกเลิกต่อไป สำหรับประเด็นสังคมผู้สูงวัยในอนาคตจะได้นำไปพิจารณาดำเนินการ 
ประเด็นเงินชดเชยให้แก่ผู ้ประกันตนช่วงการระบาดของโควิด-๑๙ (COVID–19) สำนักงานประกันสังคม 
ไม่ได้ใช้เงินชดเชยจากกองทุนประกันสังคมอย่างเดียวหากส่วนใหญ่ใช้เงินกู้ของรัฐบาล กรณีเรื่องหนี้สูญแบ่งได้ 



๔ 
 

๒ ส่วน คือ หนี้ค้างจ่ายเป็นเงินที่ได้รับจากรัฐบาล และหนี้ส่วนงานจัดเก็บรายได้ที่นายจ้างไม่สามารถจ่ายได้ 
เช่น นายจ้างล้มละลาย เป็นต้น ทั้งนี้ ในช่วงปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ และปี ๒๕๖๕ ประเทศไทยประสบปัญหาการ
ระบาดของโควิด-๑๙ (COVID–19) ซึ่งมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ เนื่องจากจ่ายเงินแก่ผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับ
รายได้และได้มีการลดเงินให้แก่นายจ้างถึงจำนวน ๖ ครั้ง สำหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะได้นำไป
พิจารณาต่อไป 
 ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ รับรองรายงานการประชุม      (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว    (ไม่มี) 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องท่ีค้างพิจารณา       (ไม่มี) 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่เสนอใหม่       (ไม่มี) 
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอ่ืน ๆ        (ไม่มี) 
 
 

        เลิกประชุมเวลา ๑๔.๒๕ นาฬิกา 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

กลุ่มงานรายงานการประชุม 
สำนักรายงานการประชุมและชวเลข 


